

สรุปรายงานผลการศึกษาดูงานการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ของโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา จ.สิงห์บุรี



๑. ความเป็นมา

โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต ๕ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๒ ปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งอยู่ที่ ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี โรงเรียนมีการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาดำเนินงานและวิธีการที่มีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการพิจารณาจากปัญหาของนักเรียนที่มีสภาพยากจน ครอบครัวแตกแยก มีปัญหาเสพติดและขี้สว และกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดำเนินงานโดยคำนึงถึงบริบทของชุมชน ศักยภาพของโรงเรียน และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของประเทศที่กำลังก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน มีทั้งสิ้น ๓ ยุทธศาสตร์ คือ ๑) ยุทธศาสตร์ระงับทุกข์และสร้างสุขให้ นักเรียนและครอบครัว ๒) ยุทธศาสตร์ค้นพบตนเอง “หนึ่งคนหนึ่งพรสวรรค์” และ ๓) ยุทธศาสตร์ทำโรงเรียนและบ้านเสมือนโรงแรม

๒. การบริหารจัดการสถานศึกษา

๒.๑ โรงเรียนมีการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ ทั้ง ๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ระงับทุกข์และสร้างสุขให้นักเรียนและครอบครัว เพื่อสอนและสร้างนักเรียนให้รู้จักการทำมาหากินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นกล้านักธุรกิจน้อย หรือ แก้วแก้วน้อยที่จะเป็นกำลังสำคัญของการสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจของแผ่นดินในวันหน้า พร้อมทั้งปลูกฝังหลักธรรมให้เป็นหลักยึด

เหนียว และสร้างบุคคลต้นแบบจากคนในชุมชนที่เคยมีชีวิตยากลำบากแต่ประสบความสำเร็จในบั้นปลายเพื่อเป็นพลังให้นักเรียนยื่นหยัดการแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อนที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น

๒) ยุทธศาสตร์ค้นพบตนเอง “หนึ่งคนหนึ่งพรสวรรค์” บนความเชื่อว่า เด็กทุกคนย่อมจะมีความสามารถเฉพาะตน แตกต่างกันไป โรงเรียนมีหน้าที่ต้องนำพรสวรรค์ของนักเรียนมาส่งเสริมเพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงาน

๓) ยุทธศาสตร์ ทำโรงเรียนและบ้าน เสมือนโรงแรม สร้างเป็นโรงเรียนท่ามาหากิน เพื่อฝึกฝนนักเรียนทำธุรกิจงานบริการต่างๆ บนพื้นฐานอาชีพของครอบครัว โดยให้เด็กรวมตัวจัดตั้งบริษัท ฝึกเรียนรู้การจัดการ การบริหารและรับงานจากประชาชนในชุมชน พร้อมทั้งจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละบริษัท ขณะนี้มี ๕ บริษัท คือ ๑) บริษัทศรีศักดิ์สุวรรณวิทยบริการ รับจัดโครงการประชุม อบรม สัมมนา งานเลี้ยง งานบุญต่างๆ ๒) บริษัทศรีศักดิ์สุวรรณวิทยาการเกษตร บริการรับจ้าง ทำนาแบบครบวงจร รับจ้างตัดหญ้า ตกแต่งกิ่งไม้ ๓) บริษัทศรีศักดิ์สุวรรณวิทยาโภชนา บริการจัดอาหารโต๊ะจีน-ไทย ๔) บริษัทศรีศักดิ์สุวรรณวิทยาโฮมสเตย์ บริการที่พักนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอาหารเมนูสุขภาพ และ ๕) บริษัทศรีศักดิ์สุวรรณวิทยาการไฟฟ้า บริการเครื่องไฟ เครื่องขยายเสียง

๒.๒ การสร้างความเข้มแข็งทางการเมืองและประชาธิปไตย

โรงเรียนปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยให้นักเรียนโดยได้จำลองการปกครองรูปแบบเทศบาล มาไว้ในโรงเรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง มีนักเรียนเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาล มีสภาเทศบาลมีพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลครบตามโครงสร้างของเทศบาลใหญ่ นักเรียนจะปกครองดูแลกันเอง รับผิดชอบในการดูแลความสะอาดอาคาร สถานที่ ภูมิทัศน์ บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้นักเรียนทุกคนที่เป็นประชากรของเทศบาลมีความสุข ภาคภูมิใจและเข้าใจความเป็นต้นกล้าประชาธิปไตย

๒.๓ การจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับนักเรียนอัจฉริยะที่เรียนดีเรียนเก่ง จะได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในห้องเรียนพิเศษ ทันสมัย มีสื่อเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ โดยนักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยโรงเรียนประสานให้คหบดีในชุมชน ผู้มีอุปการคุณ ศิษย์เก่า ร่วมรับเป็นเจ้าภาพ ๑ ครอบครัว ๑ ห้องเรียน ส่วนนักเรียนอื่น ๆ ก็จะได้รับการสอนเสริมกวาดขันให้เรียนจบตามหลักสูตรที่กำหนด

๒.๔ กิจกรรมเสริม

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๓ ยุทธศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ รวมทั้งกิจกรรมการปลูกจิตสำนึกการทำงานเพื่อส่วนรวม อาทิ ๑) กิจกรรมตลาดนัดนักเรียนทุกวันศุกร์ต้นเดือน เพื่อฝึกให้ค้าขายเป็น มองเห็นอนาคต ไม่อดตาย ๒) กิจกรรมวัดในโรงเรียนทุกวันศุกร์ ที่โรงเรียนจำลองวันพระในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียน ครู ภารโรง ผู้ปกครองเข้าร่วมทำบุญฟังเทศน์ โดยมีพิธีของนักเรียนรับผิดชอบ ๓) กิจกรรมแข่งเรือพาย โดยนำนักเรียนที่ไม่สนใจการเรียน และกิจกรรมใดๆมาฝึกฝนกีฬาจนกระทั่งได้เป็นตัวแทนจังหวัด ๔) กิจกรรมคลินิกวิชาการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีคุณครูเป็นพี่เลี้ยงและกำกับ นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเป็นครูอาสาสมัคร ๕) กิจกรรมการทำความสะอาดโรงเรียนช่วงเช้าทุกวัน โดยแบ่งพื้นที่ให้กลุ่มนักเรียนรับผิดชอบตามสีที่สังกัด ๖) อื่นๆ อาทิ กิจกรรมกีฬา

กิจกรรมทัศนศึกษาที่จัดเป็นการทั่วไป และจัดพิเศษสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและนักเรียนที่มีความ
ประพฤติดี

๓. ข้อวิเคราะห์

โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา เป็นโรงเรียนระดับตำบล เด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะมีปัญหาด้านการ
เรียน ด้านเศรษฐกิจ ด้านครอบครัวที่แตกแยก แต่เมื่อก้าวสู่โรงเรียนนักเรียนทุกคนได้รับการดูแลที่เท่าเทียม มี
โอกาสฝึกฝนอาชีพ ได้เรียนหนังสือด้วยอุปกรณ์ที่ครบถ้วน เด็กนักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียน ศิษย์เก่าที่
ประสบความสำเร็จมีการงานมั่นคงกลับมาช่วยพัฒนาโรงเรียน ปัจจุบันเป็นโรงเรียนนำร่องของโครงการส่งเสริม
และพัฒนาการเรียนรู้อัตนวิสัยทัศน์การทำงานและทักษะชีวิตของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ การดำเนินงานเพื่อพัฒนา
นักเรียนให้พร้อมรับกับคว ามเป็นประชาคมอาเซียนกำลังก้าวหน้าไปตามลำดับ นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้มี
ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตและมีจิตสาธารณะอย่างเข้มข้น ความสำเร็จเกิดจากปัจจัยสำคัญคือ

๓.๑) **ผู้อำนวยการ** ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูที่ต้องการพัฒนาลูกศิษย์ทุกคนให้ยืนหยัดอยู่ใน
สังคมอย่างเท่าเทียมกัน มีความมั่นคงในอาชีพการงาน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้พัฒนาตามพรสวรรค์
และศักยภาพ มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการประสานงานกับชุมชน
ศิษย์เก่า คหบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ และทุนทางสังคมอื่นๆ เข้ามาช่วยเหลือ มีความคิดนอกรอบสามารถขับเคลื่อนงาน
พัฒนาได้โดยไม่ยึดติดกับกฎ ระเบียบ มีเทคนิคการบริหารงานที่สร้างความรู้สึกรักเป็นเจ้าของโรงเรียนแก่ชุมชน

๓.๒) **ชุมชน ศิษย์เก่า คหบดี** ที่มีจิตสาธารณะให้ความช่วยเหลือทั้งทรัพย์สินเงินทองและเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง

๓.๓) **การดำเนินงานที่ยึดการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง** ก่อนการดำเนินงาน
ทุกกิจกรรมโรงเรียนจะมีการวิเคราะห์วิธีการและกระบวนการทำงานด้วย ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข พร้อมทั้งมีระบบการ
วัดและประเมินผล


